

Thư tịch hiệ n ý kiệ n chấ đố o cấ a Thố tồ ng Chính phố tồ i công văn số 6163/VPCP-KG ngày 11/12/2003 vồ việ c đố ng ý hàng năm tồ chố c Cuố c thi sáng tồ o dành cho thanh thiế u niên nhi đố ng toàn quố c và Đố án tồ chố c Cuố c thi số 28 đã đố c Bố trố ng Bố Khoa hố c và Công nghố , Chố tồ ch Liê n hiệ p các Hố i Khoa hố c và Kố thuố t Việ t Nam và Bí thố thố nhố t Trung tồ ng đố n TNCS Hố Chí Minh ký ngày 5/3/2004, Chố tồ ch Liê n hiệ p các Hố i Khoa hố c và Kố thuố t Việ t Nam đã ký Quyế t đố nh thành lố p Ban Chố đố o và Ban Tồ chố c Cuố c thi, ban hành Thố lố Cuố c thi hàng năm. Quố Hố trố Sáng tồ o Kố thuố t Việ t Nam (VIFOTEC) và Hố i đố ng đố i trung tồ ng là cồ quan thố ng trố c, giúp ban Chố đố o và ban Tồ chố c triệ n khai thố c hiệ n và tồ ng kố t, trao giố i Cuố c thi.



Giao lồ u vồ i các cồ u tác gồ đồ t gồ i cao cồ a Cuồ c thi

Trong 10 năm qua, Cuồ c thi sắg tồ o thanh thiồ u niên nhi đồ ng toàn quồ c đã triồ n khai sồ i nồ i và rồ ng rắi trên khồ p các tồ nh, thành phồ trong cồ nồ c và đã đồ t đồ c nhiồ u kồ t quồ đắg phồ n khồ i. Sau đây là tình hình triồ n khai thồ c hiồ n và nhồ ng kồ t quồ đã đồ t đồ c trong 10 năm qua:

I. TÌNH HÌNH TRIỒ N KHAI CUỒ C THI

Cuồ c thi sắg tồ o thanh thiồ u niên nhi đồ ng toàn quồ c dành cho các em trong cồ nồ c tồ 6 đồ n 19 tuồ i. Các đồ tài đồ thi thuồ c 5 lĩnh vồ c, bao gồ m:

- Đồ dùng dành cho hồ c tồ p;
- Phồ n mồ m tin hồ c;
- Sồ n phồ m thân thiồ n vồ i môi trồ ng;
- Các đồ ng cồ sinh hoồ t gia đĩnh và đồ chồ i trồ em;
- Bồ o vồ môi trồ ng và phát triồ n kinh tồ .
- Hàng năm, ngay sau khi phát đồ ng Cuồ c thi, Ban Chồ đồ o và Ban Tồ chồ c Cuồ c thi, Trungồ ng Đồàn thanh niên cồ ng sồ n Hồ Chí Minh, Bồ Giáo đồ c và Đồo tồ o đã gồ i công vắn chồ đồ o, đôn đồ c Liờn hiồ p các Hồ i Khoa hồ c và Kồ thuồ t các tồ nh, thành phồ , Sồ Giáo đồ c và Đồo tồ o, tồ nh đồàn, thành đồàn cồ a 63 tồ nh, thành phồ trong cồ nồ c nhồ m tuyên truyồ n, phồ biồ n,

hồồ ng đồ n tồ chồ c và triồ n khai Cuồ c thi.

- Công tác tuyên truyồ n Cuồ c thi cũng đồồ c triồ n khai mồ nh mồ nhồ : in và phát hành tồ rồ i Cuồ c thi gồ i cho các tồ chồ c, các em thanh thiồ u niên trong cồ nồồ c; đắng tin trên các báo, tồ p chí giồ y và mồ ng; đắng tin trên website cồ a Quồ VIFOTEC. Đồ c biồ t đã đồồ c đắng tin liên tồ c trên các kênh VTV1, VTV2, VTV3 cồ a Đài truyồ n hình Viồ t Nam vào tháng 6 - tháng 7 hàng năm.

- Song song vồ i vồ c triồ n khai Cuồ c thi toàn quồ c, Cuồ c thiồ các đồ a phồồ ng cũng đồồ c triồ n khai rồ ng rắi và phát triồ n nhanh chóng. Ban Tồ chồ c Cuồ c thi cồ a các đồ a phồồ ng hoồ t đồ ng rồ t tích cồ c, tuyên truyồ n, vồ n đồ ng, đôn đồ c, hồồ ng đồ n, tồ chồ c chồ m giồ i và lồ a chồ n các đồ tài đồ t giồ i đồ tham đồ Cuồ c thi toàn quồ c.

- Đa sồ các tồ nh, thành phồ do cồ quan Liên hiồ p các Hồ i Khoa hồ c và Kồ thuồ t chồ trì (Quồ ng Nam, Phú Thồ , Ninh Bình, Lào Cai, Bình Thuồ n, Hồ i Dồồ ng, Thái Bình, Đồ ng Tháp, Tiồ n Giang, Hà Tĩnh, Thồ a Thiên Huồ , Bình Dồồ ng, Bồ c Giang, Đà Nồ ng, Hoà Bình, Khánh Hoà, Lâm Đồ ng, Tây Ninh, Kon Tum, Yên Bái, Nam Đồ nh, Hà Nam, Đồ ng Nai . . .), mồ t sồ do Tồ nh đòan, Thành đòan chồ trì (Thành phồ Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Hồ i Phòng, Quồ ng Ninh, Quồ ng Trồ , Long An, Nghồ An . . .), mồ t sồ ít tồ nh, thành phồ do Sồ Khoa hồ c và Công nghồ chồ trì (Bình Phồồ c, Lò ng Sồ n, Hà Nồ i, Bồ c Cồ n, Tuyên Quang . . .)

Trong 10 năm qua đã có hàng ngàn các em thanh thiồ u niên tham gia vồ i tinh thồ n hồ hồ i, phồ n khồ i và sáng tồ o. Đây cũng là sân chồ i bồ ích, đồ ng viên, khuyồ n khích, tôn vinh các nhà sáng tồ o trồ trong cồ nồồ c.

Ban Tồ chồ c cũng đã mồ i các giáo sồ , tiồ n sĩ, các nhà khoa hồ c đồ u ngành tham gia các Hồ i đồ ng giám khồ o. Hồ i đồ ng giám khồ o căn cồ vào Qui chồ chồ m đồ m đồ đánh giá, chồ m đồ m các đồ tài tham đồ giồ i. Hồ i đồ ng giám khồ o đã làm vồ c rồ t công tâm, trung thồ c, khách quan đồ chồ n ra các đồ tài xồ ng đắng.

Vồ công tác tồ chồ c trao giồ i: Lò tồ ng kồ t và trao giồ i hàng nămồ trungồồ ng cũng nhồ các đồ a phồồ ng đồồ c tồ chồ c trang trồ ng, hoành tráng nhồ m tôn vinh các nhà sáng tồ o trồ , khuyồ n khích các em say mê hồ c hồ i, tìm tòi, nghiồ n cồ u đồ các em trồ thành nhà sáng chồ trong tồồ ng lai. Đồ n đồ Lò trao giồ i có các đồ ng chí Lãnh đồ o Đồ ng, Nhà nồồ c, lãnh đồ o các Bồ , ngành, đồ a phồồ ng và các nhà quồ n lý, các tác giồ đồ t giồ i.

